

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN THỊ XÃ SƠN TÂY 2 NĂM 1999 - 2000

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Thư viện thị xã Sơn Tây - Hà Tây

Được sự chỉ đạo về chuyên môn của Thư viện tổng hợp tỉnh Hà Tây, sự quan tâm của lãnh đạo thị xã Sơn Tây, 2 năm qua (1999 - 2000) Thư viện thị xã Sơn Tây đã phát huy thành tích và những kinh nghiệm tốt của mình, khắc phục những khó khăn hạn chế, tổ chức hoạt động vì bạn đọc và đã đạt được những kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ BỔ SUNG VỐN SÁCH:

Nắm chắc nhu cầu của đọc giả và dựa vào điều kiện cơ sở vật chất hiện có, hai năm 1999, 2000 Thư viện đã tích cực, chủ động làm tham mưu cho lãnh đạo thị xã xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm để lựa chọn bổ sung vốn sách, báo, tạp chí đầy đủ các môn loại tri thức, bảo đảm phong phú về nội dung, đáp ứng cơ bản nhu cầu của đông đảo bạn đọc. Kết quả năm 1999 và năm 2000 Thư viện thị xã đã bổ sung được 3.510 bản sách với tổng số tiền đầu tư là 47 triệu đồng. Số sách mới bổ sung về được xử lý các công đoạn nghiệp vụ, bảo đảm chu trình đường đi của sách, nhanh chóng đưa ra phục vụ bạn đọc.

Tổ chức tốt hệ thống mục lục ở các phòng phục vụ, tạo điều kiện để bạn đọc thuận tiện tra tìm tài liệu. Năm 2000 bằng việc thành lập được phòng đọc báo riêng, thư viện thị xã đã có được 3 phòng phục vụ bạn đọc: Phòng đọc thiếu nhi, phòng đọc và mượn người lớn, phòng báo - tạp chí; Đó là

những điều kiện tốt bảo đảm cho việc phục vụ đọc giả ngày một tốt hơn.

Về báo và tạp chí đã duy trì ổn định mỗi năm có 63 loại, với số tiền đầu tư là 36 triệu đồng.

Do có cơ sở vật chất 600 m² nhà cấp 3, lại được thị xã đầu tư ổn định từ năm 1994 nay mỗi năm 20 - 25 triệu đồng, nâng vốn sách trong kho từ 7000 năm 1993 lên 17.156 bản năm 2000. Do đó việc phát triển thẻ bạn đọc nâng lên từ 500 thẻ năm 1993 lên 900 thẻ năm 2000. Số bạn đọc đến thư viện ngày một đông, 2 năm qua Thư viện thị xã đã phục vụ 47.267 lượt người, 123.555 lượt sách báo được luân chuyển.

Bước vào dịp hè hàng năm, như thường lệ, Thư viện thị xã lại xây dựng kế hoạch dung nạp và phục vụ các em học sinh tới thư viện đọc sách báo trong 3 tháng hè, mỗi dịp hè thư viện thị xã đã phục vụ từ 450 - 500 em.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH BÁO:

Nhận thức rõ việc bổ sung vốn ngân sách là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định đến chất lượng phục vụ bạn đọc và tuyên truyền giới thiệu sách báo là khâu công tác đặc biệt quan trọng có tác dụng trực tiếp thu hút đọc giả tìm tới những cuốn sách cần đọc, 2 năm 1999 - 2000 thư viện thị xã đã tổ chức nhiều hình thức thông tin tuyên truyền giới thiệu sách. Thông qua hệ thống truyền thanh của địa phương mỗi năm tuyên truyền được 10 buổi. Đi liền với việc tuyên truyền qua hệ thống truyền thông đại chúng thư viện còn phối hợp với Đội thông tin lưu động thị xã tổ chức giới thiệu sách qua hình thức trực quan được trên 20m².

Được sự quan tâm của Nhà văn hóa, Thư viện đã phối hợp

với Hội liên hiệp phụ nữ thị xã, ban tuyên giáo để mời diễn giả trung ương, tỉnh, thị xã nói chuyện các chuyên đề nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm thu hút hàng trăm bạn đọc tới dự.

Hai năm 1999 - 2000 Thư viện thị xã đã chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở tổ chức sơ khảo tuyển chọn các em đi dự liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách từ các trường tiểu học, THCS đến thị xã. Nhiều năm gần đây Thư viện đã làm tham mưu cho thị xã tổ chức thành công cuộc liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách hoặc thi kể chuyện ở thị xã mỗi năm thu hút từ 35 - 50 em tham dự. Thông qua việc tuyên truyền giới thiệu sách của thiếu nhi và người lớn đã khuyến khích phong trào đọc sách báo ở thị xã phát triển sâu rộng.

Phát huy kết quả các kỳ liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách báo ở cơ sở và thị xã, Thư viện đã lựa chọn và bồi dưỡng đội tuyển đi dự liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hà Tây năm 1999 và năm 2000 đội tuyển thị xã Sơn Tây đều đạt giải xuất sắc. Năm 2000 được Thư viện tỉnh chọn cử đội tuyển thị xã Sơn Tây đại diện phong trào đọc sách báo tỉnh Hà tây đi dự liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách thiếu nhi toàn quốc tổ chức tại Hà Nội, kết quả đội tuyển thị xã Sơn Tây đạt giải nhì.

Nhân dịp đón xuân của dân tộc, 2 năm qua Thư viện liên tục tổ chức trưng bày và giới thiệu Báo xuân tại thư viện Sơn Tây thu hút đông đảo các đối tượng đọc giả tới xem.

III. KẾT QUẢ VỀ CÔNG TÁC TƯ BỔ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ:

Song song với công tác kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn việc chăm lo xây dựng cơ sở vật chất của Thư viện thị xã cũng được tăng cường.

Năm 1999 - 2000 đã bổ sung được trên 12 triệu đồng đóng 4 giá sách, 2 giá để báo và 1 tủ sách phòng đọc thiếu nhi góp phần tổ chức phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn và giúp cho công tác quản lý được chặt chẽ.

Về công tác cán bộ: hai năm qua thư viện đã tạo điều kiện cho 1 đồng chí đi học và đã tốt nghiệp hệ đại học khoa thông tin thư viện, 2 đồng chí được đi dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Thư viện tỉnh.

Trước yêu cầu của độc giả, năm 2000 Thư viện được bổ sung thêm 1 cán bộ cho phòng báo, tạp chí. Nâng tổng số cán bộ hiện có làm công tác thư viện thị xã lên 4 người.

IV. KẾT QUẢ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỦ SÁCH CƠ SỞ:

Hai năm qua bằng sự nỗ lực của bản thân, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy chính quyền cơ sở, Thư viện thị xã đã củng cố xây dựng lại được 9 tủ sách ở các xã và phường xa trung tâm, các tủ sách này hiện đang duy trì được nền nếp phục vụ bạn đọc tại các điểm dân cư.

Năm 2000 được sự giúp đỡ của Thư viện tỉnh, Thư viện thị xã đã mở được lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 20 cán bộ tủ sách cơ sở.

Tóm lại: Hai năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của thị ủy, UBND thị xã, sự chỉ đạo của ngành VH TT Hà Tây, bằng nỗ lực của mình, Thư viện thị xã Sơn Tây đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, được Thư viện thị xã Sơn Tây đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, được Thư viện tỉnh xếp là lá cờ đầu của khối Thư viện huyện, thị xã tỉnh Hà Tây trong 2 năm 1999 và 2000.